



# พืชมสาร



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

Office of Agriculture and Cooperatives, Phichit Province



ปีที่ 9 ฉบับที่ 117 ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

Year 9 No. 117 May 2025

หน้า : 2 เล่าข่าวจากปก

หน้า : 6 เขียนข่าวเล่าเรื่อง

หน้า : 8 แวดวงกระทรวงเกษตร

หน้า : 10 นานาสาระ



## พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธี วันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น พระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธาน เหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัย และจะทรงจำศีลเจี๊ยม 3 วัน แต่จะมอบอาญาสิทธิให้ เจ้าพระยาจันทกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์ โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แต่ผู้ทำการแรกนาเปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพ คู่กันกับการยืมชิงช้า แต่พอถึงรัชกาลที่ 3 ให้ถือว่าผู้ไถยืมชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนา ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ดังนั้น พระราชพิธีพืชมงคล จึงได้เริ่มมีขึ้น แต่บัดนั้นมาโดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดมีพระราชพิธีนี้ขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน ว่า "การแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยม มีมาแต่โบราณ เช่น ในเมืองจีนสี่พันปีล่วงมาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็นคราวแรก พระมหากษัตริย์เสด็จตัวโหม ส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนาก็มีอยู่เสมอเป็นนิตย์ ไม่มีเวลาว่างเว้น ด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนา เพราะเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้า เป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์ แห่งพระนครทั้งปวง แต่การซึ่งมีพิธีเจี๊ยมต่างๆ ไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชานาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติ ก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไป ถ่วงเพลี้ยและสัตว์ต่างๆ จะบังเกิดเป็นเหตุอันตราย ไม่ให้ได้ประโยชน์



ที่เต็มภาคภูมิ และมีความปรารถนาจะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลัง จึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสียสละกายให้รู้ล่วงหน้า จะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิบายเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่งไม่มีโทษ นับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธรศาสนาบ้าง บูชาเช่นสรองตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง ให้เป็นการช่วยแรงแและเป็นที่ยึดมั่นใจตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุด"



พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นงานพระราชพิธีที่กระทำในตอนเช้าของรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ที่มีแจ้งไว้ในกำหนดการดังนี้ วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่ พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพี ขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภณ ถนนสนามไชย ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง แล้วเดินขบวนอิสริยยศเพื่อไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาจุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญ แล้วจะได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบพ้านุ่นแต่งกายไว้พร้อม เมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบได้พ้านุ่นผืนใด ให้พ้านุ่นนั้นกับพ้านุ่นเดิมอีกชิ้นหนึ่ง นุ่นอย่างบ่าวขุนเตรียมออกแรกนา เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง เพื่อทรงเป็นประธาน ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ฤกษ์เวลา 08.09 น. ถึง 09.09 น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา จะได้ยাত্রาพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโค และคันไถ จับหางคันไถแล้วโคไปโดยทักษิณาวรรต 3 รอบ ไถแปร 3 รอบ หว่านธัญพืช ไท้หลวงสิ้น บ้องชัย แล้วโคกลับอีก 3 รอบ เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ตั้งเสียงพระโค เมื่อพระโคกินของสิ่งใด ไท้หลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ เสร็จแล้วจะได้บิณฑบาตแก่คนทั้งชาติ ตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ หลังจากนั้นจะได้ให้พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพี ไปรอเข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระยาแรกนาเข้ากราบถวายบังคม จากนั้นพระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธี ฯ ในปีต่อไป



ในปี พ.ศ. 2568 นี้ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2568 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาคทอง ได้แก่ นางสาวธิดา วงษ์ขุฑุลา: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาววราภรณ์ วิสัยมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมวิชาการเกษตร เทพีคู่หาคเงิน ได้แก่ นางสาวฉันทิสา อาธิสวต นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนางสาวอภิขญา ฟูแสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 ราย และคู่เคียงในขบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนาจำนวน 16 ราย ส่วนพระโคแรกนา ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง

# วันพีชมงคล

## ปีนี้พระโคกิน หญ้า-น้ำ-เหล้า

### หญ้า-น้ำ

น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร  
ธัญญาหารผลาหาร กัษษาหาร  
มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

### เหล้า

การคมนาคมสะดวกขึ้น  
การค้าขาย กับต่างประเทศดี  
ขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

## พระยาแรกนา

### หยิบได้ฝ้านุ่น 5 คืบ

น้ำในปีนี้มีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์  
และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

# ส่องสถิติย้อนหลัง พระโคเลือกกินอะไรมากที่สุด?



ปี พ.ศ.	น้ำ	หญ้า	เหล้า	ข้าว	ข้าวโพด	ถั่ว	งา
2555		✓					
2556		✓			✓		
2557	✓	✓					
2558		✓					
2559	✓	✓	✓	✓	✓		✓
2560		✓		✓	✓		
2561	✓	✓	✓				
2562	✓	✓		✓			
2563	งดจัดพระราชพิธีฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19						
2564	งดจัดพระราชพิธีฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19						
2565	✓	✓	✓			✓	
2566		✓	✓				
2567	✓	✓	✓				
2568	✓	✓	✓				

\*ข้อสังเกต : พระโคกินหญ้าทุกปี  
ซึ่งพยากรณ์ว่า รัชญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี





วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.30 นางสาวชนิษา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน เปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และกิจกรรม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ครั้งที่ 6 ณ วัดประชาบารุง (วัดเขาตะพานนก) ตำบลเขาเจ็ดยอก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมี นายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรเข้ารับบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็ว ให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ในคราวเดียวกัน มีการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน, คลินิกพืช, คลินิกปศุสัตว์, คลินิกประมง, คลินิกสหกรณ์, คลินิกกฎหมายส.ป.ก., คลินิกบัญชี, คลินิกชลประทาน, คลินิกข้าว, คลินิกยางพารา, คลินิกหม่อนไหม, คลินิกส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร, คลินิกอารักขาพืช, คลินิกสุขภาพของเกษตรกร ภายในงานมีเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอทับคล้อและอำเภอใกล้เคียง ร่วมงานกว่า 500 คน ทั้งนี้ นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมจัดนิทรรศการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน รวมถึงประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของหน่วยงานฯ ในครั้งนี้ด้วยหนึ่งว่า



# พบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า “Morning Coffee”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับนายชนิด ภูมิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายธรรรงค์ สิทธิเขตกรณ์ ปลัดจังหวัดพิจิตร นายคลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองพิจิตร ในกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า “Morning Coffee” ณ บริเวณทางเข้าศาลาแก้วห่อลิ้ม บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ในโอกาสนี้ นายชนิด ภูมิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดการสนทนา “Morning Coffee” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือข้อราชการ ให้การขับเคลื่อนการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ได้ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการทำงานร่วมกัน การปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ยามเช้า ถือเป็นเวทีในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำนโยบายของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปปฏิบัติและเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการฯ ไปสู่การพัฒนาของหน่วยงานในการพัฒนาจังหวัดพิจิตร ต่อไป



## รองผู้ว่าฯ ชวนอุดหนุนแดงโมเกษตรกรจังหวัดพิจิตร



วันที่ 16 พ.ค 2568 นายชนิด ภูมิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนอุดหนุนแดงโมจากแปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เชิญชวนชาวพิจิตร และจังหวัดใกล้เคียง ช่วยกันอุดหนุน

แดงโมของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เนื้อแดงรสชาติหวานกรอบอร่อย สนใจอุดหนุนแดงโมคุณภาพดีของจังหวัดพิจิตรได้ที่ ตลาดเกษตรกร บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาประมาณ 09.00 น.- 16.00 น. ไปจนกว่าผลผลิตจะหมดสวน

## เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง สถานการณ์ ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.30 น. นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดพิจิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และแจ้งเตือนประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารทางราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งนี้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฯ เตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดพิจิตรหน่วยงานเกี่ยวข้องทบทวนแผนและโครงการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงฤดูฝน พฤษภาคม – ตุลาคม 2568 ต่อไป



# ขก. ทั้กททาย

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ สมาชิก จดหมายข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร สำหรับพฤษภาคมฉบับนี้ เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 117 ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 ขณะนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ ขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งล้วนแล้วเป็นสิ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน อากาศเปลี่ยนแปลง ควรพักผ่อนให้เพียงพอ หรือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกาย หากใครที่ไม่ดูแลสุขภาพให้ดี ก็อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายๆ ซึ่งโรคต่างๆ ที่มีเป็นกันบ่อยในช่วงนี้มีหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคที่ติดต่อทางน้ำและอาหาร กลุ่มโรคที่ติดเชื้ทางบาดแผลหรือเชื้อบูดพื้ทหนั้ว กลุ่มโรค ที่มียุงเป็นพาหะ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหน้าฝนระวั้วรักษาสุขภาพ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ

กองบรรณาธิการ  
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร



## เกษตรพิจิตรฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2/2568

วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 นายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2/2568 เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญ การกำหนดแผนการปฏิบัติงาน การติดตาม นิเทศงาน พร้อมทั้งการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนในการดำเนินงานในพื้นที่ ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ และเชื่อมโยงวิชาการในส่วนกลาง หรือหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ไปสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มฝ่าย เกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 12 อำเภอ

วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2568 นายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวสลิลทิพย์ อยู่สบาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ Start-up SMEs สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน เพื่อพบปะผู้ประกอบการและเจรจาเชื่อมโยงการค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิต จำหน่าย แปรรูปที่สำคัญของไทย โดยมีกิจกรรม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการผลิตมันสำปะหลัง ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (หัวขบง) ศึกษาดูงานและ

## เกษตรพิจิตร เชื่อมโยงการตลาดมันสำปะหลัง



แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ณ บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด พบปะเจรจาเชื่อมโยงการค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ณ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ณ บริษัท สวางนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด



## ประมงจังหวัด ทำอาหารธรรมชาติ (แซนวิชปลา) ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ประมงจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวนิษาชล นุ่มอ่วม ประมงอำเภอเมืองพิจิตร คูแกลงงานด้านประมงอำเภอ สากเหล็ก ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร เพื่อดำเนินการจัดทำอาหารธรรมชาติ (แซนวิชปลา) ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชน และดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ดังนี้

1. ปลาเกล็ดเงิน (ปลาจีน) จำนวน 2,000 ตัว
2. ปลานิล จำนวน 3,500 ตัว

โดยดำเนินการร่วมกับนางนภาพร เคหะวัน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร ที่ปรึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร และนายประดิษฐ์ นาคเสวก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าไทร ประธาน กรรมการแหล่งน้ำ และประชาชน ณ แหล่งน้ำบึงคลองทราย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร



## ปลุ่สัตว์อำเภอบึงนาราง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร สนับสนุนหญ้าแพงโกลาแห้ง แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์



วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 สำนักงานปลุ่สัตว์อำเภอบึงนาราง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ลงพื้นที่จัดตั้งคลังเสบียงหญ้าอาหารสัตว์ประจำตำบล ประจำบึงนาราง 2568 เป็นหญ้าแพงโกลาแห้ง จำนวน 250 ฟ่อน หรือ 5,000 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่หมู่ 5 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ได้นำหญ้าแห้งไปเลี้ยงโค กระบือ บรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติ

## ตรวจติดตามข้อร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ เรื่อง กลิ่นรบกวนจากการเลี้ยงเป็ด



วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เจ้าหน้าที่สำนักงานปลุ่สัตว์อำเภอวังทรายพูน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังทรายพูน สำนักงานประมงอำเภอวังทรายพูน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามข้อร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ เรื่อง กลิ่นรบกวนจากการเลี้ยงเป็ด ตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขดังนี้ 1. มีการบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์ด้วยการใช้ก้อน em 2. ไม่มีการลงเลี้ยงสัตว์ใหม่ในช่วงฤดูฝน 3. มีการจัดการของเสียในฟาร์ม เปลี่ยนแกลบทุกสัปดาห์และนำไปขายไม่มีการสะสมของเสียในฟาร์ม



# ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## ให้บริการประชาชน

ขอรับบริการ/ช่วยเหลือ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ด้านการเกษตร



### ช่องทางให้บริการประชาชน

#### ศูนย์บริการระดับอำเภอ

- สำนักงานเกษตรอำเภอ
- สำนักงานประมงอำเภอ/ปศุสัตว์อำเภอ

#### ศูนย์บริการระดับจังหวัด

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ระบบออนไลน์ [www.pirunraj.com](http://www.pirunraj.com)



### ขอรับบริการ/ช่วยเหลือ/สนับสนุน

- แล่งน้ำทำการเกษตร
- การทำฝนหลวงเพื่อการเกษตร
- ที่ดินทำกินด้านการเกษตร
- สาธารณูปโภคด้านการเกษตร
- นโยบายรัฐบาล/ด้านการเกษตร
- ประสบปัญหาภัยพิบัติทางด้านการเกษตร
- ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
(พื้กตบชวา พุ่มควัน PM 2.5)
- การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ
- ด้านหนี้สิน
- ขอรับการเยียวยาเกษตรกร
- ข้อกฎหมายด้านการประมง



### รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

- การทุจริตหรือประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
- การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่โปร่งใส
- การเข้าถึงบริการของหน่วยงานไม่สะดวก รวดเร็ว ขาดประสิทธิภาพ
- ปัญหาการล้งงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
- ข้อพิพาทในที่ดิน/กฎหมายที่ดินทำกิน
- บริการจัดการสหกรณ์/องค์กรเกษตรกรไม่ถูกต้อง โปร่งใส

## สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ต.พิจิตร - ตะพานหิน

ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

โทร. 056 - 612495 / 056 - 614990



# ฤดูน้ำแดง 2568



## งด!

### ทำการประมง



## ฤดูสัตว์น้ำจัดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน

ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง ลำธาร ห้วย หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน พรุ และลำน้ำทุกสาขา รวมทั้งป่าไม้และพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมตามธรรมชาติ เชื่อมต่อบริเวณดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือที่ดินของเอกชน

### ในห้วงเวลาและพื้นที่ ดังต่อไปนี้



### ช่วงที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม ของทุกปี

พื้นที่ 33 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุดรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนที่ท้ายประกาศ



### ช่วงที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม ของทุกปี

พื้นที่ 39 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี สระบุรี นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เว้นแต่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้อยู่ภายใต้บังคับระยะเวลาตาม ช่วงที่ 1



### ช่วงที่ 3 วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

พื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา



ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศมาตรการฯ น้ำแดง

## เครื่องมือ และวิธีการ ทำการประมงที่อนุญาต



เบ็ดทั่วไป

เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวงที่ทำกรประมง โดยวิธีการกระชาก (เบ็ดนรก/เบ็ดกระชาก) หรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน



เบ็ดราว



เบ็ดนรก/เบ็ดกระชาก



ตะแกรง



สวิง



ช้อน



यो



ขนาง

ที่มีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมง ด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป



สุ่ม



ฉมวก



ส้อม



ไซ



ตุ้ม



อีจู้



ลัน



แห

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดมาตรการอนุรักษ์ ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด โดยห้ามทำการประมงที่ใช้เครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง อย่างหนึ่งอย่างใดตามภาพ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการประมงจังหวัดนั้น

ความลึกไม่เกิน 6 สอก (3 เมตร)



บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ใช้เครื่องมือชนิดอื่นนอกเหนือจากที่ อนุญาตให้ใช้ตามประกาศ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือปรับ จำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ประกาศฉบับนี้ มีให้ใช้บังคับในกรณี

1. การทำการประมง เพื่อศึกษา วิจัย ทดลองทางวิชาการ การทำการประมง ในพื้นที่โครงการที่ดำเนินโดยราชการ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก "อธิบดีกรมประมง" หรือเพื่อการช่วยชีวิตสัตว์น้ำโดยเจ้าหน้าที่กรมประมงหรือภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่กรมประมง
2. คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดออกประกาศกำหนดพื้นที่ เครื่องมือ วิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงไว้เป็นอย่างอื่น

# โครงการ ส่งเสริมการเปลี่ยน เมล็ดพันธุ์ข้าว

ปี 2568




NEW UPDATE 



## หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

- เกษตรกรต้องเป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่(ด้านข้าว) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ชวนาอาสา สหกรณ์ การเกษตร และสถาบันเกษตรกรอื่นๆ
- เป็นครัวเรือนเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ฤดูนาปี 2567/68 โดยเกษตรกรรายนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากโครงการของกรมการข้าวในปี 2568 ได้แก่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ และธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนฯ
- เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ตามสิทธิ์ที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าว ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ฯละไม่เกิน 15 กิโลกรัม รวมรายละไม่เกิน 450 กิโลกรัม
- ในกรณีที่เกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมากกว่าเป้าหมาย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร จะดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสม
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องชำระเงินค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรเท่านั้น
- ใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกเองเท่านั้น

## เอกสารสมัครโครงการฯ

-  ใบสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2568 (คปม.01)
-  สำเนาหน้าสมุดทะเบียนเกษตรกร (หน้าทะเบียนเกษตรกรและกิจกรรมปีปัจจุบัน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
-  สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

DOWNLOAD 

ใบสมัครโครงการฯ  
(คปม.01)



## พันธุ์ข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ



พิษณุโลก 80 กข61 ขาวดอกมะลิ 105

\*เลือกได้ไม่เกิน 1 ชนิดพันธุ์/ราย\*

\*เลือกได้ไม่เกิน 2 ชนิดพันธุ์/กลุ่ม\*



โทรศัพท์  
056-611-862



Facebook  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร  
28 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร

# มัดรวม มะม่วง

สายพันธุ์ไทยยอดฮิต

ในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม  
มะม่วงเริ่มยึดแผงขายผลไม้ในตลาด  
มีหลากหลายสายพันธุ์จนทำให้เราแยกไม่ออก  
ว่าสายพันธุ์ไหนรสชาติเป็นอย่างไร  
แล้วจะเลือกรับประทานแบบสุกหรือแบบดิบ  
ควรจะเลือกสายพันธุ์ไหนที่อร่อยถูกใจ  
เหมาะกับการรับประทาน  
วันนี้จะมามัดรวมมะม่วงสายพันธุ์ไทยยอดฮิต  
ให้ทุกท่านได้รู้จักลักษณะเด่นของมะม่วงแต่ละสายพันธุ์  
เพื่อง่ายต่อการเลือกซื้อ



## เขียวเสวย นิยมกินดิบ

**ลักษณะเนื้อ** ผลดิบ ขาวชุ่มนมครีม เนื้อแน่น มีความกรอบ

**รสชาติ :** ผลดิบ รสมันอมหวาน ผลสุก รสหวาน

**กลิ่น :** มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแบบอ่อน ๆ ไม่ฉุน



## ฟ้าลั่น นิยมกินดิบ

**ลักษณะเนื้อ** ผลดิบ เนื้อแน่น มีความกรอบ กัดแล้วดังกรอบสมชื่อ "ฟ้าลั่น"

**รสชาติ :** ผลดิบ รสมัน เปรี้ยวอมหวาน ยิ่งแก่จัดยิ่งหวาน

**กลิ่น :** มีกลิ่นหอมเขียวอ่อน ๆ



## เพชรบ้านลาด นิยมกินดิบ

**ลักษณะเนื้อ** ผลดิบเนื้อสีขาวนวล เนื้อด้านในแน่น แข็ง และกรอบ

**รสชาติ :** ผลดิบ หวานมันอมเปรี้ยวเล็กน้อย ยิ่งแก่จัดยิ่งหวาน

**กลิ่น :** มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ มีกลิ่นสดชื่นแบบมะม่วงดิบ

## แก้วขมิ้น นิยมกินดิบ

**ลักษณะเนื้อ** ผลดิบเนื้อมีสีเหลืองอ่อนคล้ายขมิ้น (เมื่อใกล้สุก) เนื้อแน่น กรอบ

**รสชาติ :** ผลดิบรสชาติเปรี้ยวอมหวานเล็กน้อย

**กลิ่น :** มีกลิ่นหอมเขียวอ่อน ๆ แบบผลไม้สด



## มะม่วงแรด

นิยมกินผลดิบ

รูปร่างผลที่คล้าย "นอแรด"

**ลักษณะเนื้อ**

เนื้อแน่น กรอบ สีขาวนวลหรือเหลืองอ่อน

**รสชาติ :** ผลดิบ เปรี้ยวจัด

**กลิ่น :** มีกลิ่นเขียวแรงแบบมะม่วงเปรี้ยว



## น้ำดอกไม้ นิยมกินผลสุก

**ลักษณะเนื้อ** ผลสุก เนื้อแน่น นุ่มฉ่ำสีเหลืองทอง ไม่มีเสี้ยน

**รสชาติ :** ผลสุก รสหวานจัด หวานละมุนไม่ติดเปรี้ยว

**กลิ่น :** กลิ่นหอมของน้ำดอกไม้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

## มหาชนก

นิยมกินผลสุก

เป็นมะม่วงพันธุ์ผสมระหว่าง

แม่พันธุ์ : มะม่วงหวังกลางวัน (พันธุ์พื้นเมืองของไทย)

พ่อพันธุ์ : มะม่วงเนื่อทอง (พันธุ์จากประเทศฟิลิปปินส์)

**ลักษณะเนื้อ** ผลสุก เนื้อแน่น ละเอียดย สีสเหลืองเข้ม ไม่มีเสี้ยน

**รสชาติ :** ผลสุก รสชาติหวานจัด (เมื่อสุกเต็มที่)

และมีรสเปรี้ยวอ่อน ๆ แผงตอนยังไม่สุกจัด

**กลิ่น :** กลิ่นหอมหวานแบบผลไม้สุก ไม่แรง



## อกร่องทอง

เป็นมะม่วงสุกพันธุ์ไทยโบราณนิยมกินผลสุกคู่กับข้าวเหนียว

**ลักษณะเนื้อ** ผลสุก เนื้อสีเหลืองทองเข้มมีเสี้ยนบ้างเล็กน้อย

**รสชาติ :** ผลสุก รสหวานจัด

**กลิ่น :** หอมแรงแบบมะม่วงสุกดั้งเดิม กลิ่นหวานจัดและฝูง



พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
www.wisdomking.or.th